

ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๑๗.๒/ว ๑



ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนชิวราษฎร์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดลำปางได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยกกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ


(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๐



ประกาศจังหวัดลำปาง

เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางและเงื่อนไขการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด โดยให้พิจารณากำหนดพื้นที่สถานการณ์ลงไปในระดับอำเภอหรือระดับตำบล พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ นั้น

เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภายในประเทศ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) จึงได้กำหนดพื้นที่ที่จะประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (๒๘ จังหวัด) พื้นที่ควบคุม (๑๑ จังหวัด) และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (๓๘ จังหวัด ซึ่งจังหวัดลำปางเป็น ๑ ใน ๓๘) ประกอบกับ จังหวัดลำปางพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม จำนวน ๒ ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น ๓ ราย

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ จึงมีมติ ดังนี้

๑. ยกเลิกประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๒. ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้

๒.๑ พื้นที่ควบคุมสูงสุด : ไม่มี

๒.๒ พื้นที่ควบคุม ได้แก่ ตำบลสวนดอก ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ตำบลปงแสนทอง ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลตันธงชัย ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๒.๓ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ ทุกตำบล (ยกเว้นตำบลสวนดอก) ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ทุกตำบล (ยกเว้นตำบลปงแสนทอง) ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทุกตำบล (ยกเว้นตำบลตันธงชัย) ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ทุกตำบลในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภอกวาง อำเภอลำปาง อำเภอลำปาง อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอเสริมงาม อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

/เนื่องจากท้องที่...

เนื่องจากห้องที่ตำบลสวนดอก ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง ตำบลปงแสนทอง ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลต้นธงชัย ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นห้องที่ที่พบผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีบุคคลเข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ขอให้ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ กำกัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวังสูงสุดอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบด้วย หากพื้นที่ใดมีบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม และอำเภอพื้นที่ คาดว่าจะไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้รายงานจังหวัดโดยด่วน เพื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะได้พิจารณาดำเนินการให้ทันทั่วทั้งต่อไป

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอและท้องถิ่น (ศปก.อ./ศปก.พ.น./ศปก.ท.ม.) เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ ภายใต้มาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จังหวัดลำปาง และหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้กำหนดไว้แล้วตาม แผนวก ก. และ แผนวก ข. แนบท้ายประกาศฉบับนี้ รวมถึงมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จังหวัด และหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางจะได้กำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง

อนึ่ง เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่ มีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอมาตรการและเร่งรัดการปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว ชัดเจน เป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับร้องขอหรือประสานงานตามแนวทางและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลำปาง

ผนวก ก. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แบบท้ายประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่	การแบ่งพื้นที่สถานการณ์		พื้นที่/ท้องที่จังหวัด ลำปาง	การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการ แพร่ระบาดใหม่ของโรค	การจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ ๒๕๖๔ และงานวันเด็ก
	พื้นที่สถานการณ์	รายละเอียดพื้นที่			
๑	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีมากกว่า ๑ พื้นที่ (ย่อย)	ไม่มี	<p>๑. เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการสอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน มีขีดความสามารถ</p> <p>๒. ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p> <p>๓. ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มักสูบบุหรี่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p> <p>๔. กำหนดมาตรการควบคุมให้มีมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด</p> <p>๕. ควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้าและการอุตสาหกรรมมากเกินไปจนความจำเป็น</p> <p>๖. จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทุกรูปแบบ</p> <p>๗. ให้มีการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ</p>	<p>งดการจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์</p>

ที่	การแบ่งพื้นที่สถานการณ์			การเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรค แพร่ระบาดใหม่ของโรค	การจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ ๒๕๖๔ และงานวันเด็ก
	พื้นที่สถานการณ์	รายละเอียดพื้นที่	พื้นที่/ห้องที่จังหวัด ลำปาง		
๒	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า ๑๐ ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น	๑. ตำบลสวนดอก ในเขตห้องที่เทศบาล นครลำปาง ๒. ตำบลบงแสนทอง ในเขตห้องที่เทศบาล เมืองเขลางค์นคร ๓. ตำบลต้นธงชัย ในเขตห้องที่อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๑. เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ และพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการ สอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข ๒. จำกัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของ สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาด ๓. ค้นหาและจับกุมบุคคลที่สวมหน้ากาก ผิดกฎหมาย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาด ๔. กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่าง ด้าวให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจาก พื้นที่ ๕. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการ รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ๖. ให้มีการ ให้มีการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ	งดการจัดกิจกรรมที่เป็น สาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัด กิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วม กิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะ ผู้รู้จักคุ้นเคยได้ หรือพิจารณา จัดกิจกรรมแบบออนไลน์
๓	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน ๑๐ ราย แต่มีแนวโน้มสามารถ ควบคุมสถานการณ์ได้	๑. หุกด่าบล (ยกเว้น ตำบลสวนดอก) ในเขต ห้องที่เทศบาลนคร ลำปาง	๑. พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ และพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการ สอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข	สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้อง ลดขนาดของงานให้เล็กกว่า ปกติ มีมาตรการลดความ หนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และ

ที่	การแบ่งพื้นที่สถานการณ์		การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค	การจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ ๒๕๖๔ และงานวันเด็ก
	พื้นที่สถานการณ์	พื้นที่/ท้องที่จังหวัด ลำปาง		
	รายละเอียดพื้นที่	<p>๒. ทุกตำบล (ยกเว้น ตำบลปางแสนทอง) ในเขตท้องที่เทศบาลเมืองเขลางค์นคร</p> <p>๓. ทุกตำบล (ยกเว้น ตำบลต้นธงชัย) ในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง</p> <p>๔. ทุกตำบล ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา</p> <p>อำเภอห้างฉัตร</p> <p>อำเภอแม่เมาะ</p> <p>อำเภอแม่ทะ</p> <p>อำเภองาว</p> <p>อำเภอวังเหนือ</p> <p>อำเภอแจ้ห่ม</p> <p>อำเภอเมืองปาน</p> <p>อำเภอเสริมงาม</p> <p>อำเภอสบปราบ</p> <p>อำเภอเถิน และ</p> <p>อำเภอแม่พริก</p> <p>จังหวัดลำปาง</p>	<p>๒. จำกัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p> <p>๓. ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p> <p>๔. กำหนดมาตรการการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก จากพื้นที่</p> <p>๕. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก</p> <p>๖. ให้มีการ Work From Home</p> <p>อย่างเต็มขีดความสามารถ</p>	มีมาตรการควบคุมมิให้เกิดความคับคั่ง

ผนวก ข. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แบบท้ายประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประเมินและกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	ข้อแนะนำสำหรับทุกพื้นที่สถานการณ์
๑. ขอให้มีการเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเต็มขีดความสามารถ D - Distancing = เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M - Mask wearing = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคล หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น H - Hand washing = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T - Temperature = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ T - Thaichana = ดัดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ	
๒. ขอให้ สปภ. จังหวัด/สปภ.อำเภอ ให้มีกลไกเฝ้าระวังถึงระดับ สปภ.ตำบล โดยใช้กลไกทางการปกครองและกลไกสาธารณสุข (อสม.) ในลักษณะโครงข่าย เฝ้าระวัง “รั้งฝั่ง”	
๓. จัดกำลังชุดตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดให้มีการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 ตามที่ สปค. กำหนด โดยเน้นความเข้มข้นตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดและมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	
๔. ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเต็มขีดความสามารถ (OWH/HA) ทั้งในบริเวณโรงงาน และที่พักหากไม่สามารดำเนินการได้ตามกำหนดให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ	
๕. การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	
๑) ตามแนวชายแดน มีการจัดตั้งจุดตรวจ ชุดลาดตระเวนของกำลังทหารและตำรวจตระเวนชายแดน ในการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน (รวมทั้งการใช้ เครื่องมือเฝ้าตรวจที่มีอยู่ตามเหมาะสม	
๒) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ขอให้จัดให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้กลไกการปกครองที่มีอยู่	
๓) ในพื้นที่จังหวัดตอนใน ให้มีการตรวจกำกับดูแลและมีให้สถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชน มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	
๔) ในทุกพื้นที่ให้เร่งรัดสืบสวนหาขบวนการนำพา และให้มีการดำเนินคดีโดยเด็ดขาด	

<p>ข้อเสนอแนะสำหรับทุกพื้นที่สถานการณ์</p>
<p>๖. ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีควมจำเป็น เนื่องจากการเดินทางผ่านหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะในห้างปีใหม่ อาจทำให้ผู้เดินทางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด - 19 และอาจทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น</p> <p>๗. ขอความร่วมมือ ภาคีรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ และงานวันเด็ก หรือพิจารณาจัดในรูปแบบออนไลน์</p> <p>๘. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พิจารณาการทำงานรูปแบบ Work Form Home เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานที่ทำงาน และในระหว่างการเดินทางมาทำงาน</p> <p>๙. ในกรณีที่มีบุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกันตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน หากพบว่ามีการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลแก่แท้จริงกับแพทย์</p>